

CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG VIỆT

Chúng tôi mong muốn mọi người cùng chia sẻ lan tỏa sự tuyệt vời của âm thanh, ngữ điệu của ngôn ngữ tiếng Việt. Bạn có muốn thử diễn đạt nói lên suy nghĩ, ý kiến của bản thân bằng tiếng Việt không? Hãy tham gia cuộc thi này để lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt đến với mọi người.

Thời gian: Sáng 10:10 ~ Ngày 29 tháng 10 năm 2023 (Chủ nhật)

Địa điểm: Hội trường Nishio Convention (Nishio Convention Hall)

Nishio shi Hananoki cho 4- 64 Lầu 2 (Bên cạnh ga Nishio)

Người có thể tham gia:

- ☞ Học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đang sống trong thành phố Nishio.
- ☞ Hội viên Hiệp hội giao lưu quốc tế Nishio (NIA)

Chủ đề hùng biện: **Sinh hoạt cộng đồng đa văn hóa**

Cách đăng ký: Cho đến ngày **30/09**, hãy gửi bản thảo tiếng Việt đến mail

「betonamugospeech@gmail.com」. Đừng quên điền thông tin “Họ tên người tham gia” “Họ tên phụ huynh” “Số điện thoại của phụ huynh”. Bạn cũng có thể đăng ký từ mã QR này. Trường hợp số lượng tham gia đông, chúng tôi sẽ thực hiện vòng sơ khảo.



Hạng mục và giải thưởng

	Học sinh tiểu học lớp 1 ~ 3	Học sinh tiểu học lớp 4 ~ 6	Học sinh trung học cơ sở/ trung học phổ thông
Giải nhất	Phần thưởng trị giá khoảng 3000¥ (1 người)	Phần thưởng trị giá khoảng 3000¥ (1 người)	Phần thưởng trị giá khoảng 3000¥ (1 người)
Giải nhì	Phần thưởng trị giá khoảng 2000¥ (1 người)	Phần thưởng trị giá khoảng 2000¥ (1 người)	Phần thưởng trị giá khoảng 2000¥ (1 người)
Giải 3	¥ Phần thưởng trị giá khoảng 1000¥ (1 người)	Phần thưởng trị giá khoảng 1000¥ (1 người)	Phần thưởng trị giá khoảng 1000¥ (1 người)
Giải tham gia	Món quà nhỏ (Tất cả người tham gia)	Món quà nhỏ (Tất cả người tham gia)	Món quà nhỏ (Tất cả người tham gia)

Tiêu chuẩn đánh giá: Độ chính xác của câu từ và ngữ pháp, tính lưu loát, cấu trúc, có truyền tải được quan điểm ý kiến không.

※Người được giải nhất trong năm niên độ trước không thể đăng ký trong khung tuổi giống như năm nay.

Người tổ chức: Hiệp hội giao lưu quốc tế Nishio

Tài trợ : Live Assist Co.,Ltd

